

ตารางนำเสนอโปสเตอร์

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ท่องชมโปสเตอร์วิจัยและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพกลุ่มวัย

กลุ่มหญิงก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ และหลังคลอด	
P 002	สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนในคลินิกนมแม่ โรงพยาบาลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดย นางเชียมหงส์ พรหมประกาย โรงพยาบาลศรีสงคราม
P 018	ผลของการโค้ชต่อการปฏิบัติตัวในการบีบเก็บน้ำนมแม่ความพึงพอใจและปริมาณน้ำนมแม่ในทารกแรกเกิดป่วย โดย พว.ชนิตา แป๊ะสกุล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
กลุ่มเด็ก	
P 017	ผลของการให้คำแนะนำผ่านโมบายแอปพลิเคชันต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด โดย พว.พรรณทิพา ขำโพธิ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
P 046	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้ความรู้เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก สำหรับนักศึกษาพยาบาล โดย นางสาวสุดารัตน์ ยอดเกตู วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
กลุ่มวัยรุ่น	
P 045	ผลของการใช้ไลน์ออฟฟิเชียลลับคาร์บต่อการรับรู้โอกาสเสี่ยงและสมรรถนะแห่งตนในการป้องกันโรคเบาหวานของเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง โดย นางสาวศุภมาส ตาไธสง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม	
P 036	คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดเปิดทวาร โดย นางสาวจรัสพร วิลัยสัย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
P 037	ภาวะสมองเสื่อม: ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายเฉลิมชาติ แก้วอุดม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
P 041	พัฒนารูปแบบบริการคลินิกผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดย นางอมรรัตน์ แสงสุวรรณ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ท่องชมโปสเตอร์วิจัยและนวัตกรรมบริการสุขภาพ

กลุ่มปัญหาสุขภาพ

กลุ่มผู้สูงอายุเสถียร บุหรี และแอลกอฮอล์	
P 042	ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการใช้กระท่อมของผู้ใช้บริการร้านกระท่อมในเขตชุมชน 30 กัญยาพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา โดย นางสาวกชกร เจียงวิเศษ และนางสาวกัญญาณัฐ มากพูน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
กลุ่มโรคเรื้อรัง	
P 007	ผลของโปรแกรมการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 ของตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดย นางสาวนภาพร กล้าพัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครน จังหวัดชุมพร
P 016	การรักษาและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด NSTEMI ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา : เรื่องสำคัญสำหรับทีมห้องสวนหัวใจ โดย พว.คมคาย สุวรรณพงศ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
P 021	การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง (Central line) ในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี โดย นางสาวยวิษฐา กันเกลา โรงพยาบาลปทุมธานี
P 025	ผลของการเปลี่ยนอัตราการไหลของน้ำยาฟอกเลือด 800 เป็น 500 มิลลิลิตร/นาที ต่อความเพียงพอของการฟอกเลือดในตัวกรองเลือดประสิทธิภาพสูงที่นำกลับมาใช้ซ้ำของผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลศิริราช โดย นางวิภารัตน์ ศรีสุวรรณ โรงพยาบาลศิริราช
P 027	การศึกษาภาวะผมร่วงในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ใส่หมวกเย็นขณะรับยาเคมีบำบัด ณ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ โดย นางเบญจรัตน์ ธรรมปรีชาพงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
P 034	การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้และทักษะต่อพฤติกรรมการป้องกันอาการหอบกำเริบเฉียบพลันและการกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดย นายเสน่ห์ พุฒธิ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
P 035	ผลของการพยาบาลแบบการจัดการรายกรณีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ผลลัพธ์ทางคลินิกและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนเมืองที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โดย นางสาว ชลธิชา ต้าอ่อน โรงพยาบาลรามาริบัติ

P 040	ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านการคัดกรองและการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ผ่าน mHealth ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนเมือง โดย นางสาว อรวรรณ สุระทศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
P 043	การพัฒนาโมเดลนวัตกรรมชุดตรวจวัดค่าไขมันในน้ำมูกเพื่อลดอาการปวดจากปลายประสาทอักเสบในผู้ป่วยเบาหวาน โดย นางสาวพรนภา ศรีธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
กลุ่มผู้ป่วยวิกฤต	
P 008	ผลการประยุกต์ใช้แนวทางการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว โดย นางสาวนวลฤดี เจือจาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
P 012	ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทักษะคิด และการปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยแรงงานต่างด้าวของพยาบาลวิชาชีพห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดย นางสาวอรวรรณ สมบูรณ์จันทร์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
P 028	การพัฒนาบริการพยาบาลผู้คลอดความดันโลหิตสูงในภาวะวิกฤต โดย นางสาวสายชล พงษ์ขจร โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
P 030	การพัฒนาแนวทางการดูแลทารก สัญญาณเตือนภาวะวิกฤติ 2 ชั่วโมงแรกคลอด โดย นางสาวสายชล พงษ์ขจร และนางสาวจิรวรรณ โชติวิเศษ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มผู้สูงอายุพึ่งพิงและประคับประคอง	
P 009	การพัฒนารูปแบบการดูแลอย่างมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดย ผศ.ดร.รสสุคนธ์ วาริตสกุล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
P 019	การพัฒนาระบบการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วยนอก โดย พว.สุณัฐดา คเชนทร์ชัย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
P 023	ผลของโปรแกรมการดูแลแบบประคับประคองต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โดย พว.สุมิตรา ตีระพงศ์ประเสริฐ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
P 031	ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการอาการรบกวนในผู้สูงอายุผ่าตัดต่อกระเจก โดย นางเครือวัลย์ กุมพล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
P 038	ทฤษฎีการวางแผนการดูแลล่วงหน้า และความตั้งใจของพยาบาลวิชาชีพในการมีส่วนร่วม ร่วมวางแผนการดูแลล่วงหน้า โดย อาจารย์อภิญญา พิมพ์เสน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

P 039	สถานการณ์การให้บริการการดูแลแบบประคับประคองของพยาบาลที่ทำหน้าที่ดูแลแบบประคับประคองประจำหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดย นางปาริชาติ เพ็ญสุพรรณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
P 047	ผลลัพธ์การดูแลผู้สูงอายุโดยใช้หลัก 4 แนวปฏิบัติโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดย พว.อาภรณ์ ยิ้มเนียม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มผู้ป่วยระดับปฐมภูมิที่บ้านและชุมชน	
P 032	การพัฒนาโปรแกรมการเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในชุมชน โดย นางสาวสุภาพร มาลีวรรณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า 100 ปี
P 005	การพัฒนาชุดอุปกรณ์อาบน้ำบนเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง โดย นางสาวอริสรา ลี้มทอง และ นางสาวอารดา ชัยมั่นคง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

**วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ท่องชมโปสเตอร์วิจัยและนวัตกรรมในการจัดการ
ทางการพยาบาล**

กลุ่มการผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์	
P 044	ผลของการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์ต่อทักษะการดูแลบุคคลที่มีทวารเทียมของนักศึกษาพยาบาล โดย นางสาวฤทัยรัตน์ จันทะโชติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
P 048	ผลของโปรแกรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล ศาสตร์ชั้นปีที่ 1 โดย นางสาวธรรศพร บินไธสง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
กลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล	
P 006	ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติแบบจำเพาะเจาะจงต่ออุบัติการณ์การเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำและ ภาวะหนาวสั่นในผู้ป่วยหลังเข้ารับการผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านทางกล้อง โดย นางกุลวรา คุปรัตน์ โรงพยาบาลศิริราช
P 010	ผลของโปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษาสำหรับผู้ป่วยซึมเศร้าในหน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอกจิตเวช โรงพยาบาลศิริราช โดย นางวราพร ศรีภิรมย์ โรงพยาบาลศิริราช
P 020	ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมของผู้รับบริการรายใหม่ต่อการเตรียมตัวก่อนการส่องกล้อง หลอดลม โดย พว.อรุณวรรณ วงษ์เต็ม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
P 024	ศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้สายเครื่องช่วยหายใจชนิดใช้ครั้งเดียวกับชนิดใช้ซ้ำต่ออัตราการเกิด ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจและค่าใช้จ่ายหออภิบาลการหายใจโรงพยาบาลศิริราช โดย นางสาวจารุณี ทรงม่วง โรงพยาบาลศิริราช
P 029	ศึกษาออกแบบผังแผนกห้องผ่าตัด และทดสอบประสิทธิภาพผ่านแบบจำลองเสมือนจริง โดย นายจักรพงษ์ ชันธสิทธิ์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
P 033	การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในผู้ป่วยสวนล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง แผนกผู้ป่วยใน ศัลยกรรมชาย โดย นางอมรรัตน์ ตรีบำเพ็ญ โรงพยาบาลชลบุรี
P 049	ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติเรื่องการล้างและการหล่อสายสวนหลอดเลือดดำต่ออัตราการเกิด ปลายเข็มอุดตัน งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง โดย นางสาวสุมาลี ชัดอุโมงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่